

10 อันดับของสิ่งมหัศจรรย์ ที่พระเจ้าได้ประโยชน์มากที่สุด !!!!

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2552

เนื่องมาจากการสำรวจของในถึงสิ่งมหัศจรรย์รูป (ถังเหลือง) ที่เห็นวางขายกันอยู่ทั่วไป พบว่า กว่า 50 % เป็นของที่ไม่มีคุณภาพ ใช้งานจริงไม่ได้ เช่น ผ่าจิ๋วสั้นและบางจนแทบจะเป็นผ้าซีทรู ใบชาเหม็นผงซักฟอกที่วางมาข้างๆ (กลายเป็นใบชารสโอ้ม) กระดาษชำระหยาบและมีกลิ่นเหม็น แปรงสีฟันแข็งจนพระคอนประเทศเป็นโรคเหงือกอักเสบ สบู่ แชมพู ที่ถวายมีกลิ่นหอมแรง และผสมมอยเจอร์ไรเซอร์ ทำให้พระผิวดูต้องปลงอาบัติกันทุกวัน (มีศีลข้อหนึ่งห้ามการประทุษร้ายและใช้เครื่องหอม) เครื่องชงดื่มมักหมดอายุ ถ่านไฟฉายหมดอายุ แบตเตอรี่ กล้วย หรือแม่แต่ตัวภาชนะที่ใส่ คือถึง ก็ยังทำจากพลาสติกคุณภาพต่ำ ใส่อะไรได้แป๊บเดียวก็ฉีก แตก พัง เป็นต้น จึงได้ไปสอบถามพระสงฆ์จำนวนหนึ่ง แล้วจัดอันดับสิ่งของสิ่งมหัศจรรย์ ตามความจำเป็นในการใช้งาน รวม 10 อันดับ

10 อันดับของสิ่งมหัศจรรย์ ที่พระเจ้าได้ประโยชน์มากที่สุด

จัดอันดับสิ่งของสิ่งมหัศจรรย์ ตามความจำเป็นในการใช้งาน

รวม 10 อันดับ ซึ่งเรียงจากจำเป็นมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้ ดังนี้

1. เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ

เนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธรรม

และจดกำหนดนัดหมายต่างๆ ช่วยจำ บางรูปท่านเป็นเหรียญกุแลค่าใช้จ่าย

ยิ่งต้องใช้มาก แต่ไม่ค่อยมีใครถวายเครื่องเขียนเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ

หากเราถวายไป พระท่านจะได้ใช้อย่างแน่นอนครับ อันดับ 1 จึงตกเป็นของ 'เครื่องเขียน'

2. ใบมีดโกนตราขนนก (Feather) หรือยี่ห้อ Gillette ยิลเลตต์ เนื่องจากพระต้องโกนผมทุกวันโกนแต่ใบมีดยี่ห้ออื่น พระใช้โกนผมแล้วเลือดสด !!! ท่านจึงใช้ได้แค่ 2 ยี่ห้อเท่านั้น อื่นๆ ใบมีดตราขนนกจะคมกว่ายิลเลตต์ ใช้ในการโกนครั้งแรก ส่วนยิลเลตต์จะใช้เก็บความเรียบร้อยอีกครั้ง หากท่านใดถวายใบมีด ก็ได้อธิบายว่า ช่วยไม่ให้พระต้องเสียเลือดเนื้อทุกวันโกน ขาพเจ้าเห็นว่าไดบุญดีกว่าให้ยาอีกนะท่าน

3. ผ้าไตรจีวร ที่มีความยาวพอที่จะห่มได้ มีความหนาพอเหมาะสม

เพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลือง มันทั้งสั้น ทั้งเตี้ย ทั้งบาง ทำให้พระท่านลำบากใจเวลาสวมใส่ขาดความมั่นใจ และเสียภาพลักษณ์ที่ดีของสงฆ์ ผู้ใดถวายผ้าไตรจีวร จึงได้อานิสงส์มากนั้ ก็ใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว เตรียมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระกันเถอะนะครับ

4. หนังสือธรรมะ สารคดี นิตยสาร หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆ เนื่องจากพระสงฆ์ มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่แตกฉาน ทั้งทางธรรม และรู้ทันข่าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้

ชาวบ้านเข้าใจได้แจ่มแจ้ง การถวายหนังสือเหล่านี้ จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พระท่านได้นำไปต่อยอด กระจายสู่ผู้คนได้อีกมาก ทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง แถมได้ผลตอบแทนสูง นางลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

5. รองเท้า (ยกเว้นพระนิกายธรรมยุตต์นะครับ สังเกตให้ตั้งว่าวัดที่เราไป พระท่านใส่รองเท้ายี่ห้อหรือเปล่า) พระท่านต้องเดินบิณฑบาต รุดงค์ ไปเรียนหนังสือ ไปกิจนิมนต์ตามที่ต่างๆ บางรูปต้องทำงานที่ใช้แรงงานในวัด เช่น ก่อสร้าง ทำสวน สิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือ 'รองเท้ายี่ห้อ' ที่มีกะขาด เสียหาย อยุบอຍๆ นั่นเอง รองเท้าจึงถือเป็นอีก item หนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูง

6. ยาหลักๆ ที่จำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง ยาแก้ไอ แก้ไข้ ลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาใส่แผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลพุพอง เป็นหนอง ผิวหนังอักเสบ เป็นหนอง

7. ผ้าขนหนูสีสุภาพ ไม่ต้องสีเหลืองก็ได้ เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหายาบ เล็กและคุณภาพต่ำ จนเอามาใช้ไม่ได้ในชีวิตจริง

8. ชุดคอมพิวเตอร์ อู่วาว... ไฮโซไปนิดนึง แต่ถ้าใครรวบรวมเงินได้เป็นกอบเป็นกำอย่างกรีน ฟ้าปากี่นำพิจารณาถวายคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจัดที่ขาดแคลน ... ถ้าเป็นวัดที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงจะดีมาก ๆ ครับ

9. น້ายาเช็ดพื้น เหนอ... งบประมาณจะเอาหน้ายาเช็ดพื้นไปทำอะไร??

เฉลย ก็เอาไปผสมน้ำ ถูกุฏิ ศาลา อุโบสถ ไร่รับ เพราะนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาด สลายคราบแล้ว บางยี่ห้อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมูลนกพิราบ ฉี่หมา ฉี่แมว ฉี่หนู เห็น หมัด ของหมาวัดได้อีกด้วย

10. แชมพู

พระท่านไม่มีผมแล้วจะเอาแชมพูไปทำไมเนี่ย แถมยังฮอตฮิตติดท็อปเท็นของที่มีประโยชน์อีกด้วย แชมพูไมโล โอวัลติน ชาเขียว ชิงผง สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ทิชชู ฯลฯ ที่เห็นสลอนอยู่ในถังเหลืองชะด้วยซี คือจิ่ง เมื่อพระท่านไม่มีผมมาปกป้องหนังศีรษะเนี่ย ทั้งความร้อน ฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ ก็เข้าถึงหนังศีรษะของท่านได้โดยตรง แคมการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะหายไป เพราะไม่มีผมปกคลุม ทำให้หนังศีรษะของพระ มักจะแห้ง และเกิดโรคผิวหนังอยู่เสมอ เช่น คันตุ เป็นต้น สิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือ **แชมพูยา** **ที่มีส่วนผสมปกป้องหนังศีรษะ รักษาสมดุล**สังเกตรายๆ ที่ฉลากจะมีคำว่า 'Scalp' เป็นสำคัญ ยี่ห้อที่เป็นแบบนี้ก็มักจะเป็นพวก แชมพูขจัดรังแคอย่างคลินิกเป็นต้น แต่หน้าเศร้าใจ ที่ไม่มีใครถวายแชมพูพระท่านจึงจำต้องใช้สบู่แก้ขัด ซึ่งทำให้ยิ่งคันหัว ศีรษะแห้งไปกันใหญ่ ดังนั้นจึงขอท่านโปรดจำไว้ว่า **เราควรซื้อแชมพูไปถวายพระ** แต่ก็เลือกสูตรกันนิดนึงนะคะ ให้เป็น **สูตรดูแลหนังศีรษะ** เพราะถ้าเกิดเราเลือกสูตร 'เพื่อผมนุ่มสลวยดำเงางาม' ไปถวายท่าน... ท่านอาจเข้าใจผิด คิดว่าเราแซวได้ครับ

การทำสังฆทาน นอกจากจะถวายเป็นสิ่งของแล้ว อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ ก็คือ **การบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุที่อาพาธครับ** หวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์ ทั้งกับท่านพุทธศาสนิกชนที่มีจิตกุศลต้องการทำสังฆทาน และกับพระภิกษุสามเณร ผู้รับสังฆทาน ที่เป็นเนืองนาบุญของโลก และเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาของเราต่อไปครับ

สุดท้ายนี้ ขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล บุญรักษานะครับ

